

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

đổi tên thành Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh, bảo đảm tinh gọn bộ máy, chủ động xây dựng phương án từng bước tự chủ về tài chính theo quy định; đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh thành Trung tâm Hỗ trợ nông dân; chấm dứt hoạt động của Trung tâm Dạy nghề thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm về Ban Gia đình - Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đối với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có văn

bản đề nghị Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho ý kiến về việc quản lý, sắp xếp, tổ chức lại Trường theo phương án là bàn giao cho tỉnh quản lý; với Nhà Văn hóa lao động tỉnh, giữ nguyên mô hình tổ chức như hiện tại, không bổ sung thêm biên chế còn thiếu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30/6/2018. Đối với việc điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý để bổ nhiệm, giới

thiệu ứng cử giữ chức vụ tương đương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy để nghị bổ sung vào dự thảo quy định: Sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhân sự; làm tờ trình báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Đối với chức danh cấp trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trực tiếp quản lý, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm hoàn thiện, thẩm định hồ sơ trước khi trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; đối với cấp phó của các đơn vị

sự nghiệp công lập cấp tỉnh do Sở Nội vụ thẩm định quy trình xem xét, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Thời gian xin ý kiến trong 3 ngày làm việc. Đối với trường phòng, phó trưởng phòng thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, cấp huyện; trưởng ban, phó trưởng ban và tương đương thuộc đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy, trước khi cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm phải báo cáo, xin ý kiến của Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thời gian xin ý kiến trong 3 ngày làm việc.

Ngoài ra, tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn nghe và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ.

SƠ KẾT 2 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần trực tiếp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian qua. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ được chú trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời, trao đổi kinh nghiệm, mô hình hay, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bàn giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa, đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Coi việc thực hiện Chỉ thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, lồng ghép với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong xây dựng cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người

đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác, lấy đó làm căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với mỗi tổ chức, cá nhân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, phát huy vai trò giám sát của quần chúng trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt chú trọng kiểm tra việc cụ thể hóa lời dạy của Bác thành những chuẩn mực đạo đức phong cách, sát thực tế với các ngành, các lĩnh vực và tình hình địa phương, đơn vị; từ đó, rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt.

Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch hướng ứng giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, định hướng nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Kết luận số 23 của Ban Bí thư và thông tin, kế hoạch liên quan của Tỉnh ủy đến các tổ chức đảng, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường phối hợp chỉ đạo, định hướng và chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, tạo điều kiện để báo chí hoạt động hiệu quả. Các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, đề cao tính tự tưởng, hấp dẫn và mở rộng đối tượng đối giả; đồng thời, tích cực đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và tệ nạn xã hội. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đặc biệt quan tâm, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, thể lệ, hình thức cuộc thi để thu hút, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tích cực sáng tác các tác phẩm về đề tài xây dựng Đảng tham gia giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 có chất lượng, hiệu quả.

Trẻ bị gây chân, gây tay, thậm chí tử vong là hậu quả đáng tiếc do người sử dụng ô tô thiếu quan sát khi đi vào khu vực cổng trường, thậm chí đi trong sân trường vào thời điểm có học sinh.

QUY ĐỊNH KHÔNG ĐI Ô TÔ TRONG TRƯỜNG HỌC
Phụ huynh học sinh đồng tình



Cổng trường Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) giờ tan học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo về việc không đi ô tô trong trường học

Vừa qua, tại Sơn La, một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra khi một giáo viên lái xe trong sân trường khiến 1 học sinh bị tử vong và 1 học sinh khác bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các trường học trên cả nước nghiêm cấm xe cơ giới lưu thông hoặc dừng đỗ trái phép trong giờ học tại các khu vực sân trường, trên vỉa hè, lòng đường xung quanh cổng các trường học. Ngày 27/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1660/BGDĐT-GDCTHSSV về việc bảo đảm an toàn trật tự tại các cơ sở giáo dục, trong đó nhấn mạnh: sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn không cho phép các phương tiện cơ giới lưu thông hoặc dừng, đỗ trái phép trong khu vực có học sinh đang học, sinh hoạt và vui chơi trong khuôn viên nhà trường, đặt biển báo hạn chế tốc độ, quy định khu vực cấm phương tiện giao thông cá nhân lưu thông và dừng, đỗ trong khu vực trường học; xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 3/5, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 275 về việc tăng cường thực hiện ATGT trong các trường học trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Đình Phúc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Hải, ông Nguyễn Quang Thắng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư cho biết: Ngay sau khi nhận được công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các

trường thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt không cho phép các phương tiện cơ giới lưu thông và dừng, đỗ trái phép trong khu vực có học sinh đang học, sinh hoạt, vui chơi trong khuôn viên nhà trường. Cũng theo ông Lê Đình Phúc và ông Nguyễn Quang Thắng, hiện nay có một số ít cán bộ, giáo viên sử dụng ô tô làm phương tiện đến trường. Chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là kịp thời và cần thiết nhằm góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh trong trường học.

Ý thức của một số giáo viên, phụ huynh học sinh chưa cao

Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ đạo về việc không đi ô tô trong trường học song vẫn còn một số trường học thực hiện nghiêm quy định trên. Con đường vào Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh khá nhỏ, chỉ đủ để 2 ô tô con tránh nhau nhưng ngày nào cũng có từ

Sân trường là nơi học sinh thư giãn, nghỉ ngơi sau thời gian học tập, là nơi để các em vui chơi hoặc sinh hoạt tập thể. Quy định không đi ô tô trong trường học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh nhận được sự đồng tình cao của các bậc phụ huynh.

3 - 6 ô tô lần lượt đi vào bên trong trường. Dù là học sinh THPT, các em đã có ý thức và kỹ năng cao hơn nhưng không ai có thể bảo đảm rằng các em sẽ được an toàn nếu giáo viên vẫn thường xuyên đi ô tô trong trường. Bà Nguyễn Thị Lua, tổ 36, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) cho biết: Tôi thường xuyên đi qua khu vực cổng Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, thấy đường thì nhỏ nhưng số lượng phương tiện qua lại nhiều, đặc biệt là vào giờ cao điểm khi học sinh tan học. Bên cạnh đó, một số giáo viên đi ô tô vào trong trường

nên sẽ khó bảo đảm an toàn cho học sinh.

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) là một trong những trường đông học sinh nhất tỉnh, việc bảo đảm an toàn cho học sinh luôn được nhà trường chú trọng. Cô giáo Hà Thị Xuân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đối với những giáo viên sử dụng ô tô đi làm, nhà trường yêu cầu để ô tô ngoài khu vực cổng trường. Hàng ngày, giáo viên đến qua lại nhiều, đặc biệt là vào giờ cao điểm khi học sinh tan học. Bên cạnh đó, một số giáo viên đi ô tô vào trong trường

Ra mắt câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi

Sáng ngày 11/5, Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Đông Hưng phối hợp với UBND xã Đông Cường (Đông Hưng) tổ chức ra mắt câu lạc bộ (CLB) người cao tuổi giúp người cao tuổi và truyền thông về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

CLB người cao tuổi giúp người cao tuổi xã Đông Cường được thành lập, ban đầu có 150 hội viên. Mục đích nhằm giúp người cao tuổi ở địa phương có nơi sinh hoạt; được hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn hoạt động bài bản, giúp người cao tuổi cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền thông về nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; các chính sách, pháp luật liên quan đến người cao tuổi...

HA DUNG

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Để từ bỏ thói quen hút thuốc lá trong một bộ phận người dân không phải là điều dễ dàng. Do đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá (THCTL) đến cộng đồng theo kiểu "mưa dầm thấm lâu" là rất quan trọng, thời gian qua đã được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị làm tốt, đạt kết quả bước đầu.

Ngay sau khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực, hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thi hành Luật; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá. Hàng năm, Ban Chỉ đạo đã ban hành và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phòng, chống THCTL đến các sở, ban, ngành, địa phương; thành lập đoàn kiểm

tra, giám sát liên ngành về thuốc lá trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, vấn đề nâng cao nhận thức của người dân về THCTL được quan tâm chỉ đạo, coi là nhiệm vụ quan trọng nhằm thay đổi hành vi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. 95% cơ quan, đơn vị, địa phương

trong tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá; triển khai nhiều hoạt động đưa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào cuộc sống như: đưa nội dung phòng, chống THCTL vào kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế



nội bộ của cơ quan, đơn vị; đưa tiêu chí, ký cam kết không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... Tổ chức nhiều sự kiện nổi bật thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, người dân như mít tinh và diễu hành hưởng ứng tuần lễ không thuốc lá 25 - 31/5 và ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động mọi người không hút, giảm hút thuốc lá. Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh thường xuyên tuyên truyền về THCTL và công tác phòng, chống.

Đồng chí Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh cho biết: Bản tin Sức khỏe Thái Bình phát hành từ 10 - 12 số mỗi năm, mỗi số gần 40.000 cuốn, cấp về tận thôn, xóm, tổ dân phố; thường xuyên cập nhật tin tức, phát các thông điệp phát thanh, thông điệp truyền hình, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên trang thông tin điện tử của ngành Y tế, thu hút sự quan tâm của hàng triệu lượt người. Trung

tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe (Sở Y tế) từ năm 2014 đến nay đã phối hợp tổ chức gần 90 lớp tập huấn về phòng, chống THCTL cho hàng nghìn lượt người. Tổ chức nói chuyện chuyên đề phòng, chống THCTL được trên 150 cuộc tại các bệnh viện, trường học, cơ sở sản xuất, địa phương. Sản xuất và cấp phát hàng chục nghìn ấn phẩm truyền thông về phòng, chống THCTL... Ban Chỉ đạo đã phối hợp với Quý phòng, chống tác hại của thuốc lá xây dựng thành công tiểu phẩm chèo "Vi một môi trường không khói thuốc" để biểu diễn ở các huyện; dàn dựng tiểu phẩm "Tam tấu chèo" dự thi về phòng, chống THCTL tại Ninh Bình, đạt giải ba các cụm khu vực phía Bắc.

Đặc biệt, thời gian qua, Sở Y tế đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng tổ chức giám sát ở những đối tượng, địa điểm chịu nhiều quy định cấm cụ thể của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá như bệnh viện, trường học, nhà hàng, cơ sở kinh doanh thuốc lá, bến xe... Thông qua các đợt kiểm tra, giám sát đã tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị

chấp hành nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết: Thông qua đợt giám sát về thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh, đoàn giám sát nhận thấy: Sau hơn 5 năm thực hiện Luật, 100% trường học, bệnh viện đã đưa hoạt động phòng, chống THCTL vào kế hoạch và báo cáo năm, ký cam kết thực hiện môi trường không khói thuốc, đưa nội dung phòng, chống THCTL vào quy chế thi đua, khen thưởng. 100% bệnh viện đã treo pa nô, biển báo về cấm hút thuốc lá trong bệnh viện, hiện tượng bày bán các sản phẩm thuốc lá công khai tại các trường học, cơ quan, đơn vị không còn. 90 - 95% cơ quan, đơn vị đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai xây dựng "Môi trường không khói thuốc". 69,6% nhà hàng, 68,5% bến xe thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc. Hầu hết cán bộ, viên chức các cơ quan, đơn vị, người lao động tại các doanh nghiệp đều chấp hành tốt quy định về cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng, nêu

cao ý thức giữ gìn sức khỏe, tạo môi trường làm việc trong lành, hạn chế được các nguy cơ gây cháy nổ. Một số đơn vị của ngành Y tế đã đưa các chế tài xử phạt hành chính đối với những cá nhân, tập thể có cán bộ sử dụng thuốc lá tại nơi làm việc. Một số cửa hàng trên địa bàn thành phố đã có biển "Không bán thuốc lá cho trẻ em dưới 18 tuổi". Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ một lượng không nhỏ thuốc lá đưa vào thị trường tỉnh. Trung tá Nguyễn Đức Anh, Phó Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết: Lực lượng cảnh sát kinh tế Công an huyện thời gian qua đã phối hợp với Phòng PC46 Công an tỉnh bắt 1 vụ, thu 300 cây thuốc lá nhập lậu tại xã Bách Thuận (Vũ Thư).

Để việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu quả hơn nữa, thời gian tới, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng về THCTL đối với sức khỏe con người để cán bộ, nhân dân biết, từ bỏ thuốc lá.

THU HIỀN